

vào nhà nước Việt Nam (1955-1975) trôi dạt và trí lực kế thừa đất đai chủ nghĩa tổ quốc tế. Kết quả hết sức to lớn mà chính khách siêu siêu điều này nay nhà nước lao động cải tiến đổi mới nhiều rất nhiều ngàn tỷ USD nên nước Mỹ dỗi nhiều đảng (nhà tổ công phiếu, mua trái phiếu chính phủ nhà tổ bắt buộc sẵn, cho vay ngân – trung – dài hạn với lãi suất cao). Nước Mỹ **quá độ tiền nhà tiền xã và nước công trình: công trình chiến tranh giới các vì sao (SMD), công trình vũ trụ, phát triển nhiều loại vũ khí mới** (ngân sách quân sự hàng năm của Mỹ trong thập niên này thế kỷ XX từ 450 đến 500 tỷ USD – bằng một nửa ngân sách quân sự của cải tiến đổi mới... cho vay mua nhà, mua sắm tất cả nhà cửa xa hoa nhất, nhập khẩu tất cả những loại vũ khí hàng hóa này biết không thể lâu kho, không thể bán rồi thu hồi vốn mà chỉ coi như “tiền thu” qua các cuộc chiến tranh – Vì thế ta hiểu vì sao thế giới gọi Mỹ là “lãi suất” và vì sao Mỹ là tổ phạm sai một của hầu hết các cuộc chiến tranh trong vòng 100 năm qua bắt đầu diễn ra ở châu lục này)... nhập siêu tất cả những gì tinh túy nhất thế giới sản xuất ra cho người Mỹ xã hội này. Vậy mỗi cải tiến đổi mới ngay nội tâm hết cái cái thông mại của Mỹ tăng liên tục, tăng với tốc độ chóng mặt và ngay nay lên đến 700 tỷ USD/năm (tức là khoảng 2 tỷ USD/ngày). Trong khi nội chính quyền Reagan đánh bại quyền thao túng toàn bộ nội sinh kinh tế cho giới tổ bản tại chính – ngân hàng. Và từ nước quyền giới hạn này, cuộc khủng hoảng tiền tệ – tài chính lao... không tránh khỏi, lao tất nhiên mà thôi. Ngay nay, nước Mỹ vẫn là nước giàu nhất thế giới không cùng lao con nổi lớn nhất thế giới! Các giới kinh tế bình luận một cách này hình ảnh không rất thối bại rằng, một khi vì một nguyên nhân nào đó mà các nước Nhật Bản, CHLB Đức, Anh, Trung Quốc này lúc (nước này này tổ và trái phiếu của chính phủ Mỹ khoảng 1.000 tỷ USD)... không loại ruit hết nguồn vốn này tổ ở Mỹ thì **nhà kinh tế lớn nhất thế giới này không sụp đổ mà chỉ chuyển lại** Chuyển nội của xã ra, khỏi xã ra những không ai dám khẳng định rằng **nhà xã không xã ra**. Ai quan tâm chính trường Mỹ nếu biết rất rõ lao tổng thống Obama đang làm hết sức mình nhằm kiểm soát phố Wall (tức là giới tài chính – ngân hàng – tín phiếu – công khoán, vốn là những trung tâm này dích này

làm thế giới chào nhà nên hôm nay và con lâu lâu nữa).

Vì sao các nước EU (Châu Âu) lo siêu công?

Châu Âu bắt đầu hình thành công nông thống nhất từ năm 1959, phát triển qua nhiều thời kỳ với nhiều tên gọi khác nhau và đến năm 1982 thì mang tên nhỏ ba ý giờ Liên minh châu Âu (Europa Union – EU), coi nông tiền chung (với 16 nước sử dụng) từ năm 2001.

Trong thời gian toàn tài hai hệ thống xã hội chủ nghĩa và tổ bản chủ nghĩa (năm tháng 8-1991 sau khi Liên Xô sụp đổ), các nước Tây Âu từng kiên trì thực hiện chiến lược tranh thu lợi ngoài cửa tổng coi trong lịch sử năm mai gần 500 năm của họ. Mục đích của chiến lược này trước hết là cuộc cạnh tranh nhằm chống mình với loại người rừng chủ nghĩa tổ bản hơn hẳn chủ nghĩa xã hội, chỉ ít lao về phòng diện chặn lo nội sinh và chất cho mỗi nhà mỗi người. Nhưng mục tiêu quan trọng hơn là ngân sách tổ trong lòng chủ nghĩa tổ bản những cuộc này tranh giai cấp quyết liệt của hàng trăm triệu công nhân và quân chủng lao nông cho một xã hội công bằng, cho một chế độ xã hội tốt đẹp, nhân văn mà tất cả công nhân xã hội chủ nghĩa.

Chính sách tranh thu lợi ngoài này nước triển khai rộng khắp các thành viên EU bắt đầu coi những nước kinh tế không phải thuộc hàng các nước phát triển và nội sinh nhân dân không thuộc loại sung túc, thậm chí lao nghèo. Chiến lược này nước thể hiện trong chính sách an sinh xã hội rất đa dạng: hai tuổi nghề hưu – tăng lương hưu – tăng trợ cấp thất nghiệp – tăng phúc cấp cho các gia đình sinh con, sinh càng nhiều càng nước phúc cấp nhiều – không chæ xã hội phí mà con cấp học bổng cho học sinh từ cấp 1 đến tuổi tài, sinh viên này học – miễn tất cả các loại phí cho trẻ em mẫu giáo nhà trẻ (từ 1 đến 5 tuổi) – cho vay tiền lãi suất thấp thậm chí không lãi suất nếu mua các tổ liệu sinh hoạt (tổ TV, tủ lạnh này xe hơi cao cấp), mua nhà... Thậm chí, ở nước Cộng hòa Liên bang Đức một số tập đoàn lớn con tăng công nhân công phiếu hồng lợi tức hàng năm, qua nội thu thuế này tranh giai cấp một cách... ngoài mục.

Ở các nước nghèo nhờ Hy Lạp - và tổng tài lao Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Trong khi Bồ Đào Nha quyết định giảm 5% lương của toàn bộ công chức của bộ máy công quyền và tăng thuế VAT

biểu cách buộc phải thỏa hiệp với phe nội lập trong Nghị viện thì Tây Ban Nha đang chịu tỷ lệ thất nghiệp cao nhất EU là 19,7%, thậm chí ngân sách 11,2%, nổi công thuộc nhóm nguy cơ cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ. Nước này quyết định ngay tức thì giảm lương tất cả các ngành công chức 5%, lương hưu tổng và thanh viên chính phải giảm 15% (rất cao!), ngoài ra nước nông ra lo cho dân, người ta còn ưu tiên cho nhiều công ty – tập đoàn kinh doanh dịch vụ (kể cả dịch vụ tài chính, ngân hàng) vay hàng chục tỷ EURO từ rất nhiều loại vốn – kể cả vốn ODA (ôu này là suất chôn chôn phải cho không) với số lãi lãnh của Nhà nước một khi các nền chế không thể thanh toán – tất cả nên thực hiện chiến lược tranh thủ long dân. Con ôi Hy Lạp, sau khi Năng Xả hoá của ông Papandreou tháng cuối mỗi giá mình hoảng hốt khoản nổi công nào vượt GDP nhiều chục phần trăm! Nhiều nay coi nghĩa là một khi chủ nội buộc con nội phải trả nội thì Hy Lạp dù gain toàn bộ nên kinh tế cho chủ nội vẫn không đủ – nghĩa là nước này... phải sai!

Chẳng riêng những khoản vay ôu này nhiều nước nào mà hàng chục tỷ USD mà vẫn phải “ngảm bó hòm lam ngọt”. Ngay sau khi Liên Xô tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa sụp đổ tất cả các nước tổ bán chủ nghĩa EU lập tức quyết định hình chế tất cả những khoản này tổ nội trên vì theo họ “nên kinh tế hiện nay” không chấp nhận kiểu này tổ nội và nội nội mà họ tổng toàn vinh rai hoảnh về cái gọi là chủ nghĩa tổ bán toàn dân, rằng, chủ nghĩa tổ bán hầu công nghiệp là số lựa chọn của nhân loại và trảm thời “bà rai” nhằm nhí khác. Hơn thế hàng loạt trường mục bỏ xã hội nhanh chóng, trong nội có khoản giảm cả lương hưu lãnh trôi cap thất nghiệp vì này con nội thuế trên cầu thang bằng!

Nội là chớ kẻ nhà nước phải vay nên chạy nua vuô trang dôi cái ôi hất nhai của Mỹ và do Mỹ kích nôi trong cuộc chiến tranh lãnh suốt gain nội thế kỷ

Nhiều, nội chính xác hơn là tất cả các nước EU – không loại trừ cả hai nước giàu nhất là Đức và Anh - nếu rơi vào tình cảnh nổi công như của Châu. Hy Lạp là nước nghèo nhất trong EU và không bên bờ vực phải sai nên kinh tế là không coi gì lại khi là nhà nghèo mà vùng tay quai trên suốt mấy thập niên song vẫn bấp bấp là phôi vinh... rất giá cả. Không chớ Hy Lạp coi tỷ

lệ nổi công cao nhất nước chiếm nhiều chục phần trăm tổng GDP của nước và thậm chí ngân sách hàng năm vượt hàng chục lần so với quy định của EU là 3% mà nhiều nước khác cũng không làm cách nào giảm nổi công này. Italia là một trong 7 “nhà gia” lập nên G7 (mình danh là “Cầu lạc bỏ của bầy gà trống phải thế giới”), thế mà khoản nổi công của họ này lên đến 115,8% GDP – nghĩa là nếu buộc phải trả nội ngay tức khắc, Italia cũng... suy sụp!

Nước Iceland nổi bệ suy sụp phải sai trong cuộc khủng hoảng tiền tệ – tài chính khởi phát từ tháng 12-2007. Hy Lạp, thanh viên kỳ cứu của EU nếu không nước cứu trôi khả cap 147 tỷ USD thì phải sai là... tất nhiên.

Sau khi Hy Lạp kéo cái bẫy nông, nhiều nước khác giật mình và phải ồng nhau tiến là tìm biện pháp cap cứu bằng cách giảm chi, giảm chi và giảm chi mà người ta không loại gọi là **biện pháp khác kho** nên Giảm thuế ngân sách. Bằng cách nào? Trước hết là cắt xén gain nhỏ toàn bộ các khoản chi cho an sinh xã hội tổng là chiến lược mù dân, tranh thủ người nghèo, tức là hàng chục triệu công dân bình thường. Nay nhiều chính phủ buộc phải hai lòng của quan chức cao cấp trong chính phủ nội riêng, trong bộ máy nhà nước nội chung – không tuyền dùng viên chức cho bộ máy công quyền – tăng tuổi về hưu lên 5 năm. Chính phủ Italia của ông Silvio Berlusconi (nước này coi khoản nổi công bằng 115,8% GDP) nên ra kế hoạch giảm chi bằng các biện pháp khác kho nên tiết kiệm 24 tỷ EURO trong vòng 2 năm 2011-2012! Nước Anh không phải ngoài lệ. Nổi công của nước này hiện nay chiếm 79% GDP và thậm chí ngân sách này lên đến 11,5% (dù họ không tham gia nông tiền chung EURO). Tình hình này nên một nguy ngập buộc tất thuế tổng Anh, David Cameron, nên ra biện pháp khả cap tiết kiệm 6 tỷ Bảng trong năm 2011.

Ngoài Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Iceland, các nước EU gồm Italia, Anh, Pháp, Bè nếu coi tỷ lệ thất nghiệp trên 8%, bù xếp vào nhóm nguy cơ cao vì không nộp ồng nước yêu cầu nào của EU.

Nhóm nên vang không nộp ồng hai yêu cầu (bù chi ngân sách không quá 3%, nổi công không quá 60% GDP), không thất nghiệp dôi 8% coi Hà Lan, Thụy Điển, Phần Lan, Ái và nên kinh

tealôn nhất EU là Ñôic. Chê coi voin vein hai nôic là Ñan Maich (chôa gia nhâp ñông tiền chung EURO) và Luxemburg thuôc nhóm ñen xanh!

Ñông trôic tình hình khoing máy sang suâ ñang diễn ra trên toàn châu lục, mỗi ñây EU ñã thông nhất tại một phiên họp thôing ñanh của 27 nguyên thui quốc gia thành lập quyô ñôi phong (ñeacôu trôic các ñen kinh teatran viên làm vào khuing hoing nôivathâm thuing ngân sách khoing theacôu vãn nhô Hy Lạp) 800 tyiEURO – tổng ñông 1.000 tyiUSD, bắt chấp hầu nhô tất cả các thành viên EU ñeu ñang trong tình cảnh rôi vào khuing hoing bắt côi lúc nâo.

Nhân cuộc khuing hoing tại chính – tiền teatran khôi phát tồHôp chung quốc tồthang 12-2007 ñã làm cho theagiôi tồ ban chuinghóa lao ñao (và tất nhiên ảnh hôing nghiêm trong ñen theagiôi ngheo con khuing khiêp hôn) ñai buôc ông Sarkozy, tổng thung Pháp, phải công nhận chui nghóa tồ ban laotan báo khi ông ta ñeaxuat tìm cô cheanâo ñôi ñeacôi một chuinghóa tồ ban ñan ñao (là thôixaxa xê khoing chính khaiç tồ sãn nâo côi theatim nôic).

Mỗi ñây, tại chính trôing Hôp chung quốc Hoa Kỳ thôing viên nôic này ñã thông qua ñôi luật cải cách tại chính danh cho ông Obama quyên can thiệp vào các ñinh cheatài chính – ngân hàng phôiWall maition nhiệm Reagan ñã trao toàn quyên tồ tung tồ tại cho hôi vào ñôi hy vọng ngân chãn tại phát một cuộc khuing hoing mỗi buôc ñan nôic boira nhiều ngân tyi USD côi trôic các ngân hàng trong khi các ông chuingân hàng ñeu ñeu lôn nhiều chuc triêu USD lônng và thôing bắt chấp hàng loạt ngân hàng phaisãn! Nhô vậy là Obama ñi xa hôn EU. Trong khi EU ñeà ra biên pháp mua bođôi trôic thì Mỹ làm chuing tranh mãt bo! Theagiôi ñang theo ñôi những gì người ta ñang thì thoi bein trôic

Tây.

Chê biết rằng mỗi thua thiệt ñeu ñoivào ñau ñan, mà ñan là ñan thì ngheo: ngay ngheo phep ít hôn – ñam làm việc nhiều hôn – lônng hâu vào trôic cấp thất nghiệp bô cắt xein – các khoain phuc lôi xâo hoi danh cho giao ñuc vày teabô xoi boi sách... Tóm lại toàn boheathoing an sinh và phuc lôi xâo hoi EU một thôi thung hoa thì nay ñã vào ñang... lui tan.

Bãi hoic thâm thuing ngân sách và ñôi công ngâp ñau mỗi với EU và Mỹ chôi ñau côi mỗi với các nôic ngheo thuôc theagiôi thôi ba. Chê trong vong 40 năm qua ñã côi 52 nôic châu Phi gia nhâp “ñen kinh teatran cầu hoia”, “nôic vay nôic” theo nhiều ñang vay ñôi nguyên lieu quyê (vàng, kim công, quyên khai thác ñau môi...) - vay hàng ñôi hàng – vay lãi suất ồ ñai ODA... ñã biên tất cả thành những con ñôi khoing loã trôic thanh ngheo xâo hôn trôic ñôi Trong khi chính những nôic này thiếu chiến lược phát triển kinh teangan – trung – ñai hãn thì chuinghóa thoi ñan mỗi gây bắt hoia ñôi boita ra những cuộc khuing hoing xâo hoi triển miên, thâm chí ít côi nôic nâo khoing rôi vào xung ñôi chuing tồic, thâm chí ñôi chiến huynh ñeã tồng tan. Trong tình cảnh chung ấy, giôi cảm quyên (khoing ít là cảnh tay ñôi ñai của chuinghóa thoi ñan mỗi cuing nhô côi) chê con cách ñôi vào nôic ngoài ñeã tòn tại và ñang ñôi ñan chât lein nhau ñeã rôi cuối cung trôic thanh những ñen kinh teaqueo quat, rôi vào phaisãn ñeã rôi ñam nâo nhóm G7 cuing ban ñen việc xoi ñôi cho nôic ñôi nôic kia, trong khi ñôi ñan che mãt bay.

Bãi hoic ñôi công ôi Hy Lạp hôm nay và bãi hoic tan lui của nhiều nôic châu Phi ngheo rôi vào phaisãn mang tính thôi sôirã sâu sâc, trôic heã la cho hôn 100 nôic ngheo!

